

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24-26 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
Hfocus (24 มี.ค.61)	<p>นโยบาย UCEP</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ตะวันนา บานแย้ม ร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค. บิดามีอาการปากเบี้ยว ขยับตัวไม่ได้ ที่บ้านพักในซอยลาดพร้าว 87 จึงได้รับนำส่งรพ.เอกชนใกล้เคียง แพทย์ได้รับไว้รักษาที่ห้องไอซียู ตรวจสอบสิทธิ UCEP กับสพฉ.แล้วว่าเข้าเกณฑ์ แต่ฝ่ายกฎหมายของรพ.แจ้งให้สำรองจ่ายค่ารักษาก่อน แล้วรพ.ค่อยทำเรื่องไปสพฉ.เพื่อเบิกจ่ายเป็นเช็คกลับมาให้ ใช้เวลา 1-2 เดือน และยังแจ้งว่าสิทธิ UCEP จะให้กับผู้ป่วยที่ไม่มีเงินหรือผู้ป่วยที่ถูกทิ้ง รวมทั้งอาจมีบางตัวไม่อยู่ในสิทธิ UCEP ด้วย จนกระทั่งผู้ป่วยดีขึ้นแพทย์ให้กลับบ้าน ได้สอบถามเรื่องสิทธิ UCEP กับฝ่ายกฎหมายของรพ.อีกครั้ง แจ้งว่าญาติต้องนำเอกสารไปทำเรื่องกับสพฉ.เพื่อรับเงินเอง แต่ไม่ได้ให้เอกสารใดๆ เพื่อให้ไปติดต่อกับ สพฉ. นอกจากนี้ ยังระบุว่า ตั้งแต่มีโครงการรพ.ไม่เคยได้รับเงินเลย จึงได้สอบถามสพฉ.อีกครั้ง ได้รับคำชี้แจงว่า สพฉ.ไม่มีนโยบายให้คนไข้หรือญาติยื่นเอกสารเอง และทราบมาว่ารพ.ไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันการใช้สิทธิมาให้สพฉ.พิจารณา ทำให้ต้องรออุทธรณ์กับสพฉ. อีก 90 วันจึงจะทราบผล</p>
ข่าวสด ไอ.เอ็น.เอ็น (24 ก.พ.61)	<p>รพ.ผ่าตัดคลอดเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นางไพรวลัย พรมวัง อายุ 56 ปี ชาวบ้านวังหิน ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ร้องเรียนชื่อว่า รพ.ชุมแพผ่าตัดคลอดให้ น.ส.กาญจนาพร พรมวัง อายุ 22 ปี บุตรสาว แล้วเสียชีวิต โดยไม่ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยบุตรสาวฝากครรภ์พิเศษที่คลินิกแพทย์รายหนึ่งของรพ.ชุมแพ ครบกำหนดคลอดวันที่ 23 ก.พ. แพทย์ตรวจพบว่าทารกไม่กลับหัว ต้องผ่าตัดทำคลอดโดยใช้วิธีบล็อกหลัง หลังจากผ่าตัดพยาบาลแจ้งว่า ลูกสาวหัวใจหยุดเต้นแต่ปัมหัวใจฟื้นคืนมาแล้ว แต่ต้องเข้าห้องไอซียูและถูกส่งไปรักษาต่อที่รพ.ขอนแก่น จนถึงวันที่ 8 มี.ค. ก็เสียชีวิต</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ ระบุว่า ขณะแพทย์ผ่าตัดเพื่อทำคลอด มารดาเกิดถุงน้ำคร่ำแตกเข้ากระแสเลือด ซึ่งเป็นภาวะที่มีโอกาสเกิดได้น้อย แต่รอดชีวิตยาก แพทย์ได้เร่งช่วยชีวิตเด็กในครรภ์ และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รพ.ชุมแพและรพ.ขอนแก่นได้ทำความเข้าใจกับญาติแล้วว่าทำถูกต้องตามกระบวนการแพทย์ทุกอย่าง ยืนยันว่าไม่ใช่ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่</p>
มติชน (24 มี.ค.61)	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุข แจ้งว่า ขณะนี้ใน จ.นครราชสีมา พบสัตว์ป่วยตายในสวนสัตว์ ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นเชื้อไข้หวัดนก และยังพบในหลายจังหวัดโดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกัน มีการกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด แต่ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้รับรู้ โดยสัตว์ที่ป่วยตาย เป็นเสือดาว อีเห็น ชะมด และอื่น ๆ และมีเจ้าหน้าที่สัมผัสสัตว์จำนวนมาก ซึ่งทราบว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีการประชุมลับ และเชิญกรมปศุสัตว์มาให้ข้อมูลแล้ว ทั้งนี้ เห็นว่าควรแจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบเพื่อให้เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน และการปกปิดข้อมูลอาจทำให้เกิดการลุกลามไปทั่วประเทศ เพราะการติดในสัตว์ 4 แสดงว่าเชื้อมีการปรับตัวสูงขึ้น และอนาคตอาจทำให้เชื้อพัฒนาไปติดต่อกับคน รวมทั้งจะทำให้ต่างประเทศจะเกิดคำถามว่าเหตุใดไทยไม่รายงานข้อมูลการระบาดในสัตว์ ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก</p> <p>ด้าน นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ยืนยันว่าไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอได้ออกตรวจสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน (25 มี.ค.61)</p>	<p>โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนในปริมาณมาก ซึ่งปัจจุบันได้ส่งเสริมให้จัดทำในรูปแบบฟาร์ม เพื่อให้ ง่ายแก่การดูแลรักษาความสะอาด และการป้องกันนกเข้ามาแพร่เชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีข่าวการแพร่ ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา ว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 และมีการจัดการเรียบร้อยแล้ว และขอให้ถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ เพราะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับสัตว์ กรมควบคุมโรคดูผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบ และมีการจัดการร่วมกันโดย 3 หน่วยงาน หลัก คือ กรมควบคุมโรค (สธ.) กรมปศุสัตว์ (กษ.) และกรมอุทยานฯ (ทส.) นอกจากนี้ ยัง ร่วมกับสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย ก.กลาโหม ก.มหาดไทย ในการเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน</p> <p>-แวดวงสาธารณสุขและสัตวแพทย์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ระบาดในปี 2560 ซึ่งเรื่อง เพิ่งมาเปิดในช่วงเดือนส.ค. และระบาดไปจนถึงเกือบสิ้นปี 2560 ที่น่ากังวล คือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุหรือประกาศว่าไม่มีการระบาดแล้ว หรือพบเชื้อ หากประกาศและมีการควบคุม โรคทุกฝ่ายน่าจะส่งผลดีกว่า เพราะขณะนี้พบการระบาดในจีนอีกเมื่อช่วงก.พ. 2561</p> <p>-น.ส.วนิดา แผลงปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารูปร่างและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์นครราชสีมา ยืนยันว่าสวนสัตว์นครราชสีมาไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกแต่อย่างใด ได้ตรวจสอบข่าว ดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นเพียงการอ้างแหล่งข่าวในสธ.</p>
<p>หนังสือจากกองเกษตร สารนิเทศ ก.เกษตรฯ</p>	<p>-น.สพ.สรวิศ ธาณีโต โฆษก ก.เกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากกรมปศุสัตว์แล้ว พบว่าไม่เคยมีสัตว์ล้มตายด้วยโรคไข้หวัดนก และไม่เคยพบโรคในสัตว์ที่ตายตามอายุขัย ขอ ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ M2F ผู้จัดการออนไลน์ (26 มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะ แพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า มีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจริง เพราะเมื่อเกิด ปัญหาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์พบว่า มีเชื้อจริง และได้ นำเข้าหรือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยมีการเชิญผู้แทนจากกรมปศุสัตว์มาชี้แจงต่อ คณะกรรมการซึ่งมีตนร่วมอยู่ด้วย ข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในช่วงเวลา ที่ผ่านมาหลายจังหวัด หลายเหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์มีสัตว์ตายจำนวนมาก หลังจากนั้นก็มีข้อสรุป ว่าจะควบคุมการระบาดตามขั้นตอนแต่เรื่องเงียบไป สิ่งที่เป็นห่วงคือ การไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ เจ้าหน้าที่และประชาชน อาจทำให้การเฝ้าระวังโรคหละหลวมจนเกิดการระบาดในที่สุด</p> <p>-มีการรายงานข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ช่วงเดือนส.ค.และก.ย. 2560 และเป็นที่มาของการสืบสวนจนมีการยอมรับว่าระบาดไปหลายจังหวัด โดยสถานการณ์ไข้หวัดนก H5N1 ในสวนสัตว์ ยืนยันผลตรวจจากศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์ภาคอีสานตอนล่าง (สุรินทร์) พบการ ระบาดในสัตว์ในโซนสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก มีสัตว์ทั้งหมด 50 ตัว พบสัตว์ป่วยและตายตัวแรกเมื่อ 19 ส.ค. 2560 สัตว์ป่วยประกอบด้วย อีเห็นธรรมดา ชะมดเซ็ด อีเห็นหูต่าง พังพอนกินปู เสือปลา และเสือกระทาย ทั้งหมด 19 ตัว ตาย 15 ตัว ได้ส่งตรวจสัตว์ที่ตาย 6 ตัว พบเชื้อ H5N1 ทั้งหมด เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับการที่สัตว์กินไก่และนกกระทามีชีวิต ได้ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่ม บุคลากรในสวนสัตว์ 38 ราย พบเจ้าหน้าที่วิจัยที่ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ 1 ราย มีอาการคล้ายไข้หวัด ใหญ่ ได้ให้กินยาโอเซลทามิเวียร์จนครบและอาการดีขึ้น ส่วนผู้ที่มีประวัติสัมผัส 32 ราย ได้เก็บ ตัวอย่างเลือดส่งตรวจ</p>
<p>มติชน (26 มี.ค.61)</p>	<p>ด้าน น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า ไม่มีการปิดข้อมูลการ ระบาด และในปี 2560 และไม่มีรายงานการระบาดของไข้หวัดนก กรมฯ ให้ความสำคัญในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวังและควบคุมอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบต้องรายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ ให้รับทราบ เพราะไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกไก่ที่สำคัญ ขอให้ประชาชนมั่นใจ และหากเป็น เรื่องระบาดในสัตว์ ขอให้รับฟังข่าวสารจากกรมฯ เป็นหลัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ วัลย์เสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ไม่มีรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกระบาด เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวเก่าปี 2560 ที่เคยมี รายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ประเภทชะมด ซึ่งคาดว่าติดเชื้อมาจากอาหารสัตว์ เช่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน บทนำ (26 มี.ค.61)</p>	<p>เนื้อไก่ ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาได้ร่วมกับสสจ. และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กำจัดและควบคุมเชื้อจนหมดแล้ว จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสบายใจได้ ที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ก็มีเพียงโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น</p> <p>-ด้าน น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า ไม่มีการระบาดของไขหวัดนกตามที่ประชาชน ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ทั้งนี้ หากพบเชื้อไขหวัดนกในสัตว์แม่เพียงตัวเดียวจะต้องออกประกาศภาวะการติดเชื้อ ในช่วงนี้อาจให้ทุกฝ่ายร่วมมือบูรณาการกันให้ประเทศไทยเดินทางไปได้อย่างดี อย่าสร้างข่าวเสียหายให้กัน</p> <p>-กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ในระบบราชการต้องกล้าออกมาบอกกับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่ทำให้ประเทศไทย ต้องมารับมือปัญหาดังที่ทราบกันอยู่</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ (24 มี.ค.61)</p> <p>มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด เดอะเนชั่น (24 มี.ค.61)</p> <p>ไทยโพสต์ (25มี.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ (25มี.ค.61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น (26 มี.ค.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงว่า ได้ประกาศพื้นที่โรคระบาดเพิ่มอีก 1 จังหวัด เป็น 25 จังหวัด คือ จ.สมุทรปราการ จากการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัขที่เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ซึ่งผู้เลี้ยงเก็บมาจาก จ.สมุทรปราการ และเฝ้าดูอาการของสุนัขอีก 3 ตัวในบ้านอย่างใกล้ชิด ส่วนการฉีดวัคซีนสุนัข แมว ฉีดได้ 2,803,587 ตัว จากเป้า 8.24 ล้านตัว ทำหมัน 132,045 ตัว จากเป้า 3 แสนตัว</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ปลัด ก.เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้เสร็จภายใน 30 วัน ใน 4 ประเด็น 1.มีครอบครัวข้าราชการในก.เกษตรฯ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัคซีนหรือไม่ 2.วัคซีนไม่มีคุณภาพหรือหมดอายุจริงหรือไม่ 3.ขั้นตอนการทำงานระหว่างก.เกษตรฯ สธ. และ อปท. เพื่อหาแนวทางแก้ไขการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ 4.มีใครได้รับผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่</p> <p>-เสนอข่าว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกมธ. การสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. แถลงว่า กมธ.ไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง แต่สนับสนุนเรื่องการขึ้นทะเบียน ดังนั้น จึงเสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน เพื่อทราบจำนวนสัตว์เลี้ยงและวางมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยจะเปิดทำประชาพิจารณ์วันที่ 28 มี.ค. คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ในเดือนมิ.ย. - ก.ค.</p> <p>-เสนอข่าว จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค.-22 มี.ค. 2561 ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 6 ราย จาก 6 จังหวัด คือ สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์ ผลการตรวจตัวอย่างสัตว์ (ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์) ตั้งแต่ 1 ม.ค.-21 มี.ค. 2561 พบตัวอย่างผลบวก 444 ตัวอย่าง ใน 37 จังหวัด จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด 3,261 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.26 แยกเป็น สุนัข ร้อยละ 91.67, โค ร้อยละ 5.86 และแมว ร้อยละ 2.48 ส่วนผลบวกเฉพาะตัวอย่างสุนัข-แมว พบว่าไม่มีเจ้าของและไม่ทราบประวัติร้อยละ 41.14 และพบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ทราบประวัติวัคซีนถึงร้อยละ 87.79</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการเก็บภาษีผู้เลี้ยงสุนัข ว่า เป็นเพียงยกตัวอย่างที่บางประเทศทำ คือ การจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง และการเก็บภาษีกรณีที่เลี้ยงสุนัขตัวที่ 3 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่มิสัตว์เลี้ยงพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าด้วย และถ้าถูกกัด ช่วน เสีย ขอให้ไปรับวัคซีนเช่นเดียวกัน เพราะโรคนี้หากมีอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกระแสข่าวขอย้ายตัวเอง เนื่องจากมีความกดดันเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการจัดซื้อวัคซีนคุณภาพต่ำ ยืนยันว่ายังอยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อ และเป็นหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงกับคณะกรรมการฯ ในทุกประเด็นที่มีข้อสงสัยของสังคมให้เกิดความโปร่งใส</p> <p>ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ ,มติชน (26 มี.ค.61)	<p>โดยในวันที่ 27 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อเรียกข้อมูล รวมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ถูกแจ้งเบาะแสว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมาให้รายละเอียด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเตือนช่วงปิดเทอม ดูแลเด็กเล็ก อย่าแห่สัตว์เลี้ยง เลี้ยงถูกกัด-ชวน</p> <p>สถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ</p>
มติชนออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (24 มี.ค.61)	<p>-กทม. นพ.ชินวัตร ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า หลังจากกทม.ตรวจพบหัวสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 6 หัว ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ดูแลหรือสัมผัสกับสุนัขทั้ง 6 ตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 198 คน</p>
ไทยโพสต์ The Nation (25มี.ค.61)	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในรัศมี 5 กม. บริเวณซอยอ่อนนุช 36 เขตสวนหลวง หลังพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดประชาชน ว่า กทม.ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ตรวจสอบและดูแลพื้นที่ดังกล่าวอย่างเข้มงวด ยืนยันว่ามีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพียงพอในการให้บริการแก่ประชาชน</p>
มติชนออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (24 มี.ค.61)	<p>-นครศรีธรรมราช นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งพบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 9 ครั้ง ทีมสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้สัมผัสพบกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับวัคซีน 86 คน ได้ติดตามมารับวัคซีนจนครบทุกคน ขณะนี้พบการระบาดใน 6 อำเภอ คือ ทุ่งสง ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ จุฬาภรณ์ ทุ่งใหญ่ และเชียรใหญ่ มีแนวโน้มการระบาดในสัตว์เพิ่มขึ้น ทางจังหวัดได้ตั้ง วอร์รูม ประชุมทุก 3 วัน</p>
ไทยโพสต์ The Nation (25มี.ค.61)	<p>-จ.ชุมพร ที่วัดท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ด่านสวี อ.สวี สุนัขทยอยตายกว่า 40 ตัว ภายใน 4 วัน วัดได้แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มียาที่เข้ามาตรวจสอบ เกรงว่าสุนัขที่ตายจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า</p>
มติชน เดลินิวส์ (26 มี.ค.61)	<p>-นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าฯ ชุมพร พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดและสสจ.ชุมพร เดินทางมาตรวจสอบ พบสุนัขประมาณ 30 ตัว ยังคงวิ่งเล่นปกติ เจ้าหน้าที่ได้ระดมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สุนัขทั้งหมด ทั้งนี้ จากการสอบถามอาการสุนัขที่ตาย สรุปว่าเป็นการป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบและโรคหัด ไม่มีผลกระทบต่อสุนัขแต่อย่างใด</p>
ข่าวสด (24 มี.ค.61)	<p>-อุบลราชธานี ปศุสัตว์จ.อุบลราชธานี พบสุนัขจรจัดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 ตัว ในหมู่บ้านโป่งคอม หมู่ 8 ต.ห้วยนา อ.เขมราฐ จึงได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว และระดมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวในรัศมี 1 ก.ม. และ 80% ในรัศมี 5 ก.ม. และกักสุนัขที่สัมผัสกับสุนัขตัวที่ป่วยไว้ดูอาการ ส่วนคนที่สัมผัสสุนัขตัวที่ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้ว</p>
มติชนออนไลน์ (24 มี.ค.61)	<p>-สมุทรสาคร นางนุชจรี จันทร อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า บุตรชายอายุ 3 ปี ถูกสุนัขจรจัดบริเวณหอพักกัดที่ใบหน้ามาเกือบ 1 สัปดาห์ ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ แต่ยังไม่มีการจับสุนัขจรจัดออกไป ขณะที่ นอภ.กระทุ่มแบนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัดทุกตัวบริเวณหอพัก ส่วนการย้ายสุนัขจรจัด จะหารือกับท้องถิ่น ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อรับดำเนินการ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (24 มี.ค.61)	<p>-มุกดาหาร ประกาศให้พื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย อ.ดงหลวง อ.ดอนตาล อ.หนองสูง และ อ.เมืองมุกดาหาร เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังพบโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่อ.เมืองมุกดาหาร</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ (24 มี.ค.61)	<p>-พิษณุโลก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า รพ.ทุกแห่งในพิษณุโลก ได้เตรียมพร้อมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เพียงพอต่อประชาชน โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะเร่งค้นหาและติดตามประชาชนที่สัมผัสโรคมารับวัคซีนทุกราย</p> <p>-ตาก นายมนัส ต๊ะชมพู สสอ.แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ต.แม่ดาว อ.แม่สอด โดยร่วมกับอสม. ประชาชน ใช้จักรยานปั่นไปเคาะประตูบ้าน เพื่อรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน</p> <p>-พะเยา ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.พะเยา หารือกับเจ้าหน้าที่ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (24 มี.ค.61)</p>	<p>เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยที่มี 100 - 150 ตัว เบื้องต้นทำการคัดแยกสุนัขไปเลี้ยงในโรงเรือน ฉีดวัคซีน ทำหมัน ขึ้นทะเบียนประวัติ และเปิดให้ผู้สนใจมารับไปเลี้ยงดู</p> <p>- สุราษฎร์ธานี ชาวเกาะสมุย เกรงว่าสุนัขจรจัดนับร้อยตัวที่มีคนนำมาปล่อยบริเวณป่าละเมาะ ใกล้ท่าเรือเฟอร์รี่เก่า หมู่ 4 ต.ดลิ่งงาม อ.เกาะสมุย อาจทำร้ายประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (24 มี.ค.61)</p>	<p>- เชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าใน 3 อำเภอเสี่ยงคือ แม่ฟ้าหลวง แม่สาย และแม่จัน พร้อมเตือนประชาชนระวังสุนัขบ้า โดยใช้คาถา 5 ย.</p>
<p>ข่าวสด (24 มี.ค.61)</p>	<p>- ยะลา นพ.สงกรานต์ ไหมชม นพ.สสจ.ยะลา เตือนภัยพิษสุนัขบ้า รักษาไม่ได้ ต้องป้องกัน อย่าสายเกินแก้</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (24 มี.ค.61)</p>	<p>- ชลบุรี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนสัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่สัตว์ในสวนสัตว์ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ไปให้ความรู้เรื่องการระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงในเขตชุมชนที่อยู่ใกล้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว</p>
<p>เดลินิวส์ (24 มี.ค.61)</p>	<p>- เชียงใหม่ พญ.เนงนุช ภัทรอนันตธนพร รอง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมอนามัยได้ออกประกาศเตือนผู้ประกอบการคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ต้องพาสุนัข-แมว มาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เพื่อความปลอดภัย พร้อมฝากถึงประชาชนหากถูกสุนัขหรือแมว ข่วน-กัด ให้รีบทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 15 นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อบาดแผล แล้วรีบไปพบแพทย์ หากเป็นสุนัขและแมวในบ้าน ให้สังเกตอาการ 10 วัน หากยังมีอาการปกติถือว่าปลอดภัย และต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนด้วย</p>
<p>ข่าวสด (25มี.ค.61)</p>	<p>- เสนอข่าว นางสาวสุธีรัตน์ มหาสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ แนะนำ 5 ย. ป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย (25มี.ค.61)</p>	<p>- แพร่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ จัดเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ที่วัดสุวรรณคีรีเวศน์ ชุมชนสุวรรณคีรีเวศน์ โดยช่วงนี้ไปจนถึงเม.ย. สำนักงานปศุสัตว์จ.แพร่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีทุกวันพุธ</p>
<p>เดลินิวส์ (25มี.ค.61)</p>	<p>- ตรัง สสจ.ตรังเตือนประชาชน หากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด และไปรพ.หรือสถานอนามัยใกล้บ้านเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกักสัตว์เพื่อติดตามอาการว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่</p>
<p>มติชน (26 มี.ค.61)</p>	<p>- สงขลา น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 แจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัคซีน คาดว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มมีวัคซีนทยอยเข้ามาในพื้นที่ เพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คัดข่าว กรองคน (24 มี.ค.61)</p>	<p>- พะเยา นายประสงค์ สะสมวัฒนากุล นายก อบต. ภูเขา จ.พะเยา กล่าวว่า ได้สำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 1,000 ตัว กองสาธารณสุข อบต.ภูเขา กำลังจัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แต่พบปัญหาวัคซีนขาดตลาดและราคาเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้รัฐบาลช่วยควบคุมราคาวัคซีนด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์รู้ไปหมด กรองคน (24 มี.ค.61)</p>	<p>บทความ</p> <p>- กล่าวถึงเรื่องทุจริตวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า สธ.มีหน้าที่ดูแลคนเป็นหลัก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคน แต่ในส่วนของสัตว์ อปท.และกรมปศุสัตว์ เป็นผู้จัดซื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เทรนด์โรค (25มี.ค.61)</p>	<p>- เสนอบทความ “พิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย แต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” กล่าวถึงการฉีดวัคซีน และวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องสงสัยว่าเป็นพิษสุนัขบ้ากัด</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์รู้ไปหมด (25มี.ค.61)</p>	<p>- เสนอบทความ “อาการของสุนัข” เมื่อติดโรคพิษสุนัขบ้า โดยข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค</p>
<p>มติชน</p>	<p>- เสนอบทความ จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาด ทำให้มีผู้เลี้ยงสุนัขและแมวบางส่วนเริ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(25มี.ค.61)</p> <p>มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน (25มี.ค.61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย (26 มี.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ (26 มี.ค.61)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>คิดว่าอาการเสี่ยงสัตว์ต่อไปอาจกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยง จึงมีหลายคนตัดสินใจนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยหรือทิ้งบ้างแล้ว เช่นเดียวกับในพื้นที่กทม. เป็นภาระของของศูนย์ควบคุมสุนัขเขตประเวศ</p> <p>-เสนอบทความ กรณีโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดลูกหมาขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากการทำงานของระบบราชการที่เน้นระเบียบกฎหมาย ทำให้หน่วยงานไม่กล้าปฏิบัติตามแนวทางที่เคยทำมา และรอคอยผลสรุปจากฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล จนสุดท้ายกลายเป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชน</p> <p>-เสนอบทความ โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า ปัญหาสุนัขจรจัดน่าจะยกระดับเป็นวิกฤตของประเทศ ควรมีกฎหมายโดยเฉพาะ ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนสัตว์และคนเลี้ยง สถานที่ ความสามารถในการดูแล การนำสุนัขไปปล่อยต้องมีโทษทั้งปรับและอาญา รวมทั้งมีการฉีดวัคซีนให้ได้รับเปอร์เซ็นต์ ดูแลไม่ให้สุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น</p> <p>-กล่าวว่า ภาครัฐต้องมีความตระหนัก วางมาตรการเพื่อจัดการ ทั้งการให้ความรู้ การเก็บสถิติ ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจให้ผู้เลี้ยงนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน และต้องหาวิธีทำให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบ ไม่ให้เป็นอันตรายกับตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะจากโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>มติชน (24 มี.ค.61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย ที่ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร คือ น.ส.ณัฐธิดา คงเจริญ อายุ 16 ปี เริ่มป่วยวันที่ 12 มี.ค. มีอาการอาเจียน มีไข้ ท้องเสีย ปัสสาวะเป็นเลือด พาไปรักษาที่คลินิก แพทย์วินิจฉัยว่าน่าจะอาหารเป็นพิษ จึงให้น้ำเกลือ ฉีดยา และให้ยากลับมารับประทาน บ่ายวันรุ่งขึ้น ตัวร้อน อาเจียน ท้องเสีย ปัสสาวะเป็นเลือด จึงไปคลินิกอีกครั้ง แพทย์ให้ไปรพ. แต่ผู้ป่วยนอนให้น้ำเกลือที่คลินิกก่อน ระหว่างให้น้ำเกลือมีอาการเกร็ง ชัก ตาค้าง ทางคลินิกจึงเรียกรถพ.กระทุ่มแบนมารับ ตรวจเลือดพบว่าเป็นไข้เลือดออก ได้ย้ายไปรักษาต่อที่รพ.ศิริราชวันที่ 15 มี.ค. และเสียชีวิตในวันที่ 17 มี.ค. แพทย์ระบุว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรง และมีโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคประจำตัว</p> <p>นายวุฒิพงษ์ สุภักควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน ให้สัมภาษณ์ว่า รับทราบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลและควบคุมโรคทันที</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (24 มี.ค.61)</p>	<p>สารพาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว รายงานจากกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า หลังจากที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส พบว่า การนำเข้า ปี 2560 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 12,976 ตัน อาจเพราะมีการสต็อกพาราควอตเพิ่มขึ้นเพื่อขายก่อนถูกแบน ในขณะที่ราคาจำหน่ายในตลาดปรับเพิ่มขึ้น 20-30%</p>
<p>ไทยรัฐ แนวหน้า (24 มี.ค.61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (24 มี.ค.61)</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>เด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย เจียรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อน เด็ก ๆ มักจะพากันเล่นน้ำ โดยพื้นที่รับผิดชอบของสคร.ที่ 10 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร พบปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2555-2560) 386 คน และมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่ลงเล่นน้ำโดยว่ายน้ำไม่เป็น สถานที่เกิดเหตุเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองลงมาแหล่งน้ำธรรมชาติ</p> <p>-นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.อุทัยธานี เตือนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน พบปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด นอกจากผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว ขอให้ทุกชุมชนสำรวจแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดการให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่เด็กไม่ควรลงเล่นน้ำโดยลำพัง หากพบเห็นคนตกน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วย เพราะอาจทำให้จมน้ำไปด้วยกัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา ห่วงเด็กเล่นน้ำช่วงปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต เตือนผู้ปกครองช่วยดูแล เฝ้าระวัง</p> <p>-เสนอข่าว เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ สวนน้ำแฟนตาเซีย ลากูน เดอะมอลล์ฯ จัดโครงการการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(24 มี.ค.61)</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>(26 มี.ค.61)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิตป้องกันกรจมน้ำในวัยเรียน ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กไทยมีความรู้ในการป้องกันการจมน้ำ การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำ ตั้งแต่วันที่-10 พ.ค. 2561 ที่สวนน้ำแพนตาเซีย ลากูน ชั้น 6 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.สุรินทร์ เกิดเหตุเด็กชาย 3 คน ชวนกันไปเล่นน้ำในสระท้ายหมู่บ้านโดยที่ว่ายน้ำไม่เป็น และลงไปใต้น้ำลึกจนจมน้ำ 2 คน อีกคนที่เหลือได้ไปตามผู้ใหญ่มาช่วยไว้ได้ทั้ง 2 คน แต่ 1 คนอาการสาหัสเพราะสำลักน้ำสกปรกเข้าไปจำนวนมาก ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนม ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สธ. ระบุว่า ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนทุกปีจะพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด 400-500 คน เป็นเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง ร้อยละ 26.3 เป็นเด็กที่ว่ายน้ำเป็น ช่วงเวลาเกิดเหตุมากที่สุดคือ 12.00-17.59 น. แหล่งน้ำที่เกิดเหตุมักเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมากที่สุด</p>
<p>สวท.</p> <p>(26 มี.ค.61)</p>	<p>ไฟไหม้บ่อขยะ จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก สสจ.ลำปางว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ่อกำจัดขยะ ศูนย์ประสานงานด้านการกำจัดขยะ บ้านเหล่าแม่ปูน ม. 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง พื้นที่ 2 ไร่เศษ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟได้แล้ว แต่ยังมีกลุ่มควันไฟปกคลุมบริเวณใกล้เคียง สสจ.ลำปางได้ส่งทีมแพทย์เข้าดูแลประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นยังไม่พบผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ แต่ได้แจกหน้ากากอนามัยแล้วจำนวน 30,000 ชิ้น</p>
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>(24 มี.ค.61)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>(24 มี.ค.61)</p> <p>ข่าวสด</p> <p>(24 มี.ค.61)</p>	<p>มลพิษทางอากาศ</p> <p>-เสนอข่าว ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “หาทางออกร่วมกันในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร”</p> <p>นายสุวัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา นักวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อดีตรองอธิบดี คพ. เสนอให้มีการใช้มาตรการระยะยาวเพื่อลดค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 ควบคู่กับการใช้มาตรการระยะสั้นช่วงเดือนก.พ. - เม.ย. ของทุกปี และเห็นควรยกระดับขึ้นเป็นภัยพิบัติของประเทศ โดยมาตรการระยะสั้น “ลดจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ” เช่น ขยายพื้นที่จำกัดเวลารถบรรทุกเข้ากทม.ไปถึงวงแหวนรอบนอก, จำกัดเวลารถบรรทุกขนาดเล็กเข้ากทม.ในช่วงโมงเร่งด่วน, จำกัดรถส่วนบุคคลเข้ากทม. ตามเลขทะเบียนรถ ส่วนมาตรการระยะยาว ควรจัดการจราจรให้คล่องตัว และจัดการจราจรและคมนาคมขนส่งให้เป็นไปตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด ควบคุมการก่อสร้างในเขตกทม.ให้มีการควบคุมการเกิดและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้ปรับแผนการก่อสร้างโครงการของรัฐ รวมถึงการเผาเศษเฉพาะที่ใช้เตาเผาศพไร้ควันเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า ฝุ่นควันจากการเผาอ้อยเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในช่วงก.พ.-เม.ย.ของทุกปี มักมีการเผาอ้อย ฟางข้าว เผาป่า เผาอ้อยกันจำนวนมาก ได้แจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกัน โดยหากจำเป็นออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก</p> <p>-เสนอข่าว นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ เผยว่า หมอกควันจัดเป็นมลพิษทางอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อันตรายขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่น ความเข้มข้น และระยะเวลาที่สัมผัส ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ส่งผลให้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง ทางตา บางรายปอดอักเสบ ทำให้หายใจลำบาก อาจทำให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบ ฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ภาคเหนือ ทำให้เกิดอาการเช่นเดียวกับกับฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ในกรุงเทพฯ</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>(24 มี.ค.61)</p>	<p>อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำ</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ ผู้เสียชีวิตจากรถทัวร์พลิกคว่ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ทำให้ผู้โดยสารชีวิต 18 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก และกล่าวว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ย้ายจากรพ.มหาสาร นครราชสีมา กลับมารักษาตัวที่รพ.กาฬสินธุ์ 4 ราย ทั้งหมดอาการไม่สาหัส ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>15 ราย ยังคงรักษาตัวที่ จ.นครราชสีมา โดย 2 รายยังอาการโคมา ซึ่งหากรายใดอาการดีขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้มอบหมายให้สสจ.กาฬสินธุ์และรพ.กาฬสินธุ์รับตัวมารักษาต่อที่รพ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ยังให้จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมจิตเวชลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเยียวยาจิตใจญาติผู้เสียชีวิต โดยได้เปิดศูนย์บัญชาการที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งกำกับทุกหน่วยงานดูแลอย่างเต็มที่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (26 มี.ค.61)</p>	<p>สวรส.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาอสม.</p> <p>-เสนอบทความว่า สวรส.มีการสนับสนุนทุนวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มีการพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบบริการ หลักสูตร ในการพัฒนาศักยภาพอสม. อาทิ โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ของชุมชนส่องห้า ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ของชุมชนบ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล และโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพ อสม. กรณีการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บนแนวคิดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สำหรับการพัฒนาสมรรถนะ อสม. ใน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น</p>
<p>มติชน ข่าวสด (24 มี.ค.61)</p>	<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยรับทราบผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 2561 ระหว่าง 28 ธ.ค. 2560 ถึง 3 ม.ค. 2561 มีผู้บาดเจ็บ 4,005 คน เสียชีวิต 423 ราย สาเหตุหลักเกิดจากการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วกว่าที่กำหนด ซึ่งจากรายงานยังเกิดอุบัติเหตุสูงสุด และรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2564 มีมาตรการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพิ่มความเข้มข้นมาตรการชุมชนและสังคมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง และให้สธ. เป็นเจ้าภาพบูรณาการความชัดเจนและมาตรฐานข้อมูล 3 ฐาน (ข้อมูลมรณบัตร ข้อมูลทางคดี และข้อมูลจากบริษัทประกัน) ให้กรมการขนส่งทางบกร่วมตรวจสอบกำหนดมาตรการกำกับควบคุมรถโดยสารประจำทางและไม่ใช้ประจำทาง</p> <p>ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้กำชับให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น และทำตามมติที่ประชุมอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือกับประชาชน ขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล 3 ฐาน เป็นข้อมูลกลางของประเทศในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่จำเป็น และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและก.ค.ม.นาค.ม.ร.ง.ร. เสนอกฎหมายเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาต</p>
<p>ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า (24 มี.ค.61)</p>	<p>มะเร็งตับอ่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งตับอ่อนมักพบในผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะเพศชายอายุระหว่าง 60-65 ปี ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ พันธุกรรม โรคอ้วน รับประทานอาหารไขมันสูง โรคเบาหวาน สูบบุหรี่จัด ดื่มสุรา และเป็นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อพบแล้วมักอยู่ในระยะลุกลามและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้น ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรป้องกันโดยงดสูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำและผัก-ผลไม้มาก ๆ ออกกำลังกายเป็นประจำ ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสารานุกูล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อเริ่มเป็นมักไม่มีอาการแน่ชัด ส่วนใหญ่มักมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อมาพบแพทย์มักพบว่า มะเร็งลุกลามไปมาก ไม่สามารถผ่าตัดเพื่อหวังผลหายขาดได้ ในรายที่โรคลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มักกระจายไปที่ต่อมเหงื่อและเส้นประสาทด้านหลัง ทำให้มีอาการปวดหลังมาก โดยเฉพาะในระยะท้ายๆ ของโรค การรักษาที่สำคัญที่สุดคือการผ่าตัด โดยจะได้ผลค่อนข้างดี หากสามารถผ่าตัดเอาเนื้องอกและอวัยวะข้างเคียง รวมถึงต่อมเหงื่อบริเวณนั้นออกได้ทั้งหมด อาจมีการรักษาเพิ่มเติมโดยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาาร่วมด้วย ส่วนในรายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือผ่าตัดได้ไม่หมด อาจผ่าตัดระบายน้ำดีหรือทางเดินอาหาร และรักษาแบบประคับประคอง
กรมประชาสัมพันธ์ (24 มี.ค.61)	ส่งเสริมศักยภาพคนพิการ -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ จ.นครศรีธรรมราช
ไทยโพสต์ (24 มี.ค.61)	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์พัฒนา “สมาร์ต ฟาร์มาซี” -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรือง วรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ว่า ขณะนี้สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในยุค 4.0 โดยใช้หุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ (Smart Pharmacy) ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ถือเป็นรพ.จิตเวชแห่งแรกของกรมฯ ทำให้สามารถจ่ายยาได้เร็วขึ้น ผู้ป่วยนอกได้รับยาภายใน 9 นาที จากเดิม 30 นาที ส่วนผู้ป่วยในใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที จะขยายผลใช้ที่รพ.จิตเวชอื่นๆ ต่อไป ด้าน นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวว่า ได้ติดตั้งระบบหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติทั้งหมด 4 ตัว ขณะนี้สามารถจ่ายยาได้ครอบคลุมรายการยาของสถาบันฯ กว่า 90% เริ่มบริการอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ก.พ. 2561 พบว่าได้ผลดี ไม่พบปัญหาจ่ายยาผิดพลาด นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อยอดอีก 2 เรื่อง คือ พัฒนาระบบการส่งยาทางอากาศจากห้องยาไปยังหอผู้ป่วยโดยใช้โดรนแทนการใช้คนเดิน และการนำระบบคิวอัตโนมัติมาใช้ที่แผนกผู้ป่วยนอกแทนการเรียกชื่อ คาดจะทดลองใช้ในปลายปีนี้
เดลินิวส์ (25มี.ค.61)	การตรวจสุขภาพจิตผู้ต้องหา -เสนอข่าว นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวถึงกรณี นายคัชรินทร์ คล้ายแจ่ม อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กไล่ตี และพยายามชิงทรัพย์นิตินิต ม.เกษตรศาสตร์ ว่า การแก้เป็นสติไม่ดีเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนั้น ทางกรมแพทย์จะมีทีมสหวิชาชีพเข้าไปซักประวัติ และทำการทดสอบบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่ เมื่อได้ผลแล้วจะส่งให้กับพนักงานสอบสวนหรือศาลพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นผู้ป่วยจิตเวช แต่เมื่อก่อเหตุสำเร็จแล้วจะต้องรับโทษ โดยศาลเป็นผู้พิจารณาความผิด และขณะนี้สส.มีระบบการรายงานติดตามกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง ทั้งที่ก่อคดีและไม่ก่อคดี
สยามรัฐ (26 มี.ค.61)	เครื่องกรองน้ำไม่สะอาด -เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำที่บ้านตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ เพราะมีหลายกรณีตรวจพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง สาเหตุสำคัญมาจากไม่มีการดูแลรักษาเครื่องกรองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการล้างและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป คุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองอาจจะสกปรกกว่าน้ำที่ไม่ได้กรอง และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้
คมชัดลึก (24 มี.ค.61)	น้ำดื่มบรรจุขวดไทยได้มาตรฐาน -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขาธิการ อัย. ชี้แจงกรณี Orb Media ในสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการศึกษาน้ำดื่มบรรจุขวดหลายยี่ห้อที่วางจำหน่ายใน 9 ประเทศรวมถึงไทย มีการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก อาจมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิด ว่า ผลงานวิจัยตามข่าวยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ทั้งองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ยังไม่ได้รับรองผลการศึกษาดังกล่าว สำหรับประเทศไทย น้ำดื่มบรรจุขวดยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยออย.ได้กำหนดคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ภาชนะบรรจุขวดน้ำดื่มที่ทำจากพลาสติก ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พ.ศ.2548 และในส่วนของน้ำดื่มจะต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ด้านสถานที่ผลิตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ (24 มี.ค.61)	จับร้านขายยาทรามาตอล -เสนอข่าว ว่าที่ พ.ต.อ.จิรฤกษ์ จารุภัทร์ ผกก.ตส. พ.ต.ต.อนุชา อนันต์อุปถัมภ์ สว.กก.ตส. ร.ต.อ.อักรชัย ชมชื่น รอง สว.กก.ตส. พร้อมชุดสืบสวน กก.ตส. จับกุม นาย ภวิต พลายนุ่ม อายุ 21 ปี ลูกจ้างร้านขายยาบ้านสวนหลวง ย่านอุดมสุข กทม. พร้อมของกลาง ยาทรามาตอล 6,560 เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวน สน.อุดมสุข ดำเนินคดีต่อไป
เว็บไซต์ข่าวสด (23 มี.ค.61) เว็บไซต์เดลินิวส์ สยามรัฐออนไลน์ (26 มี.ค.61)	อย.เตือนผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ตามที่อย.ได้จับกุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บ. เมจิก สกิน จำกัด ล่าสุดตรวจสอบฐานข้อมูลของ อย. และ สสจ.นครราชสีมา ไม่พบข้อมูลของ บ. เมจิก สกิน จำกัด และนางวรรณภา พวงสน ในฐานข้อมูลการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ หากมีผู้จำหน่ายรายใดที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุว่าผลิตโดยบริษัทดังกล่าว และที่ฉลากมีการแสดงเลขสารบบอาหาร ถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท แต่หากอาหารนั้นไม่แสดงเลขสารบบอาหาร ยังคงถือว่าเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนี้ อย. ยังได้ออกประกาศ อย. ให้ระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการที่จัดแจ้งในนามของ นางวรรณภา พวงสน ได้แก่ สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จัดแจ้ง และที่จัดแจ้งในนาม บ.เมจิก สกิน จำกัด บ้านเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 39 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จัดแจ้งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับได้ที่เว็บไซต์ของ อย. (www.fda.moph.go.th)
ไทยรัฐ (24 มี.ค.61)	ลงนามผลิตแพทย์ -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี กับเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข ด้านระบบการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนงานวิจัยและบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาในด้านวิชาการระบบบริการ และการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน นำไปสู่นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ รวมทั้งมีความร่วมมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินการระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให้ได้บุคลากรด้านสุขภาพที่มีสมรรถนะตามที่พึงประสงค์ต่อไป
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 (26 มี.ค.61)	มาตรฐาน HA -เสนอบทความ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สรพ. ให้ข้อมูลว่า การที่รพ.ได้ HA หมายถึงมีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนประมาณ 1,400 แห่ง มีรพ.ที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วประมาณ 740 แห่ง เป็นรพ.ของรัฐกว่า 600 แห่ง โดยมีรพ.ขนาดใหญ่ที่ผ่านการรับรองและมีความโดดเด่น 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ภูมิพลฯ รพ.บำรุงราษฎร์ และ รพ.กรุงเทพ
ไทยโพสต์ (24 มี.ค.61)	แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ภาคใต้ -เสนอข่าว นายสัมพันธ์ มุขอดี ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา เปิดเผยว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารรณรงค์ เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยภาคใต้ ที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รวมไปถึงกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ และร่วมปกป้องเด็ก ๆ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่ามาตรการสำคัญในการทำให้การสูบบุหรี่ลดลงคือ การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่ ซึ่ง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนี้ ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงปกป้องเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่
ข่าวสด (24 มี.ค.61)	วันวัณโรคโลกสากล -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดงานกรุงเทพฯ หยุดวัณโรค ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เนื่องในวันวัณโรคสากล (World TB Day) โดยจัดให้บริการเอกซเรย์ปอด ตรวจวินิจฉัยวัณโรค ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ไทยโพสต์ (24 มี.ค.61)	สวัสดิการข้าราชการ -เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบหมายให้หมอคลังอุ่นใจให้ความรู้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมถึงนายทะเบียนของส่วนราชการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งเร่งติดตั้งเครื่อง EDC ให้เสร็จภายในต้นเดือนเม.ย.นี้
เดลินิวส์ (25มี.ค.61)	แพทย์-พยาบาลแต่งชุดไทยรักษาคอนไซ้ -เสนอข่าว แพทย์และพยาบาล รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งผอ.รพ. ร่วมกันแต่งชุดไทยให้บริการคนไข้ ตามนโยบายของสธ. และเป็นการสร้างสีสันตามรอยละครบุพเพสันนิวาส สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ได้การตอบรับจากประชาชนที่มารักษาดัวเป็นอย่างดี
ไทยรัฐ (25มี.ค.61)	แอบอ้างโรงพยาบาลเรียไรเงิน -เสนอข่าว ฝ่ายบริหาร รพ.ปทุมธานี เข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองปทุมธานี เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างใช้เว็บไซต์ตราสัญลักษณ์ของรพ.เปิดเพจเรียไรเงินทางไลน์ ระบุเป็นโครงการบริจาคพัฒนา พร้อมให้โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาสรงประกา ดอนเมือง ชื่อบัญชี อรุโณทัย จินตนา และบัญชี ธ.กรุงเทพ มีผู้หลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
สยามรัฐ (24 มี.ค.61)	พังงาจัดตั้งวิทยาลัยสุขภาพตำบล -เสนอข่าว น.ส.วรรณ ดันนากัย ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กล่าวว่า ชมรมฯ ได้จัดทำโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว โดยได้รับการสนับสนุนจากสสส. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีรพ.สต.ทุ่งมะพร้าวให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี จึงนำไปสู่แนวคิดการจัดตั้งวิทยาลัยสุขภาพ ต.ทุ่งมะพร้าว สาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ อยู่ร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้สูงอายุต้นแบบให้กับชุมชนและสังคม
มติชน (25มี.ค.61)	เตือนระวังแมงกะพรุนกล่อง -เสนอข่าว นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เตือนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงที่อาจพบแมงกะพรุนกล่องบริเวณทะเล จ.ตราด ต้องเพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดในการปฏิบัติงาน สำหรับนักท่องเที่ยว ควรตรวจหรือหลีกเลี่ยงการลงว่ายน้ำในบริเวณที่มีแมงกะพรุนชุกชุม ควรเลือกเล่นน้ำในหาดที่มีตาข่ายป้องกันแมงกะพรุน และหากสัมผัสถูกแมงกะพรุนกล่องให้รีบขึ้นจากน้ำทะเลโดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งทานน้ำส้มสายชูราดลงบริเวณที่ถูกสัมผัสให้มากที่สุดและนานไม่ต่ำกว่า 30 วินาที ไม่ควรใช้น้ำจืด และห้ามขูด
กรุงเทพธุรกิจ (26 มี.ค.61)	โมเดลต้นแบบคนพิการ -เสนอข่าว ก.การพัฒนาสังคมฯ เตรียมประกาศให้รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย เป็นต้นแบบเมืองคนพิการไปได้ทุกที่ รองรับคนพิการในพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยด่านซ้ายโมเดลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากก.การพัฒนาสังคมฯ และในเดือนมิ.ย.นี้จะมีการลงพื้นที่อีกครั้ง ก่อนจะประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้เมืองด่านซ้ายเป็นต้นแบบอารยสถาปัตย์ ที่ทุก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คนสามารถไปที่ไหนก็ได้ โดยเฉพาะคนพิการที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในทุกพื้นที่</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด (26 มี.ค.61)</p>	<p>ขายวิตามินเสริมหน้าอกออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว แม่ค้าขายของออนไลน์คนหนึ่งเปลี่ยนหน้าอกไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมทั้งโชว์สินค้าที่อ้างว่าเป็นวิตามิน ระบุว่ากิน 2 เม็ดคู่กับนมถั่วเหลืองทุกคืนก่อนนอน จะช่วยให้หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (24 มี.ค.61)</p>	<p>เครื่องสำอางเกาหลีปนเปื้อนโลหะ</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา เกาหลีใต้ สั่งแบนเครื่องสำอาง 13 รายการ จาก 8 ยี่ห้อ หลังพบว่าการปนเปื้อนโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และมีรายงานว่าเริ่มมีการเรียกคืนสินค้าดังกล่าวในหลายประเทศแล้ว โดยเครื่องสำอางทั้ง 13 รายการ รวมถึงดินสอเขียนคิ้ว ดินสอเขียนขอบปาก และคอนซิลเลอร์ จาก 8 ยี่ห้อ ได้แก่ อีทูดี สกินฟู้ด 3CE แบล็กมอนสเตอร์ สเตตา อารีทัม เมคฮิล และ XTM พบการปนเปื้อนโลหะหนักในกลุ่มแร่พลวง (Antimony) ระหว่าง 10.1-14.33 ppm. เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไม่เกิน 10 ppm.</p> <p>แหล่งข่าวจากบริษัท อมอร์แปซิฟิก (ไทยแลนด์) ผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องสำอางอีทูดีในประเทศไทย กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทแม่ได้เก็บสินค้ากลับทันที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch